



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, sondhitalk, thebankokinsight, 77kaoded, hfocus, worldmeters)

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 117,055,030 ราย เสียชีวิต 2,598,848 รักษาหาย 92,631,656 ราย ส่วนประเทศไทย ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 26,305 ราย เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 85 ราย ยังรักษาอยู่ 534 ราย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.สมุทราสารขอให้เปิดช่องเอกชนสนับสนุนจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน

-นายก อบจ.สมุทราสาร ประธานหอการค้า และประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทราสาร ร่วมลงนามในหนังสือเรื่องจัดหาวัคซีน ส่งถึงรมว.สธ. ขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมช่วยเหลืองบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับแรงงาน แรงงานจังหวัดอื่น และแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในจังหวัด โดยอบจ.สมุทราสารมีงบฯ พร้อมช่วยแบ่งเบารัฐบาลในการจัดหาวัคซีน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2.สาวพบผู้ป่วย 2 ราย กลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-สธ.ลาว ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่ม 2 ราย ยอดรวมทั้งประเทศ 47 ราย โดยทั้งสองคนอายุ 28 และ 26 ปี เป็นแรงงานชาวลาวที่เดินทางกลับจากไทยเข้ากักตัวที่นครเวียงจันทน์

มาตรการของ สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thaipbs, workpointtoday, innnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไทยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยแต่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ จึงต้องเฝ้าระวังอาการหลังฉีด 30 นาที สำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน แบ่งเป็น อาการไม่รุนแรง ได้แก่ มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวดบริเวณที่ฉีด จะหายได้เองภายใน 1-2 วัน ขอให้รายงานในระบบไลน์หมอพร้อม และ 2.อาการรุนแรง ได้แก่ ไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรง ปากเปื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือดออกจำนวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง ชัก และหมดสติ ขอให้รีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือ จนท.ที่สังเกตอาการทันที หากกลับบ้านแล้วเกิดอาการขอให้ไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านโดยเร็ว หรือโทรสายด่วน 1669 เพื่อแจ้งรพ.พยาบาลมารับ หรือถ้าหมดสติให้ญาติรีบพาไปรพ.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กองโรคติดต่อทั่วไป รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 5 มี.ค. มีผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 25,864 คน มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน 828 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หากไทยต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่ม ต้องฉีดวัคซีน 85-100 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้เตรียมไว้ 63 ล้านโดสจึงยังไม่เพียงพอ ต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะต้องรวมเด็ก และชาวต่างชาติทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-รพ.มหาสารคามนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับวัคซีนล็อตแรก 910 โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 455 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.สสจ.นครปฐม กล่าวว่า สสจ. รวมถึง รพ.ต่างๆ ใน จ.นครปฐม ยังต้องการใช้ชุดพีพีอีจำนวนมากเนื่องจากมีมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน การที่โรงงานโตราม่า เวนเจอร์ส มอบชุดพีพีอี 1,500 ชุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นความร่วมมือที่ดี โดยรพ. 8 แห่งที่ได้รับมอบชุดพีพีอี ได้แก่ รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) รพ.นครชัยศรี รพ.หลวงพ่อกะเจ็ญ รพ.ห้วยพลู รพ.กำแพงแสน รพ.บางเลน รพ.ดอนตูม และรพ.พุทธมณฑล โดยโรงงานฯ ได้พัฒนาเส้นด้ายสำหรับผลิตชุดพีพีอีที่รีไซเคิลจากขวด PET 100%

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday)

-นายภา ก้าวโน ในรายการ PM PODCAST นายภา เล่าเรื่องว่า เราถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเชิงพาณิชย์จากจีน โดยอีก 8 แคนโดส และ 1 ล้านโดส จะทยอยเข้ามาในเดือนต่อไป ครม.ได้อนุมัติงบกว่า 6,300 ล้านบาท จัดหาเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส เป็น 61 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมคนไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในปลายปี 2564 ส่วนภาคเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนต้องขออนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียนกับ อย. ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้ว 4 รายคือ 1.บ.แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จก. 2.อภ. นำเข้าวัคซีนของซิโนแวค 3.บ.แจนเซน-ซีแลก วัคซีน และ 4.บ.ไบโอจีนีเทค จก. และวัคซีนของซิโนแวคและแอสตราเซนเนกาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ยืนยันทุกคนที่ฉีดเป็นไปตามเกณฑ์ของทีมแพทย์และเป็นรายชื่อที่ระบุให้มาฉีดตามนัด โดยเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสจะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประธานสื่อมวลชน นายกสภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สมาคม อสม. เชียงใหม่ อปท. และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ศบค. เผย ผลการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในกทม. ได้รับจัดสรร 33,600 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป้าหมาย 3,696 คน ฉีดแล้ว 2,902 คน พบอาการข้างเคียงรุนแรง 2 คน คิดเป็น 0.07% ไม่รุนแรง 11 คน คิดเป็น 0.38%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กทม. เผย ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 1,790 ราย พบมีอาการไม่พึงประสงค์ 11 ราย ซึ่งไม่รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดมหาชัย ต.มหาชัย 40-50 คน ชูป้ายประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐให้เลิกปิดถนน เนื่องจากขายของไม่ได้ อยากให้ผู้ว่าฯ หรือผู้มีอำนาจช่วยพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จนท.สสอ.แม่สอด จนท.รพ.แม่สอด จ.ตาก ติดตามตัวชาวเมียนมาบริเวณบ้านเช่าในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอด 7 คน ที่เป็นผู้สัมผัสกับพนักงานคลินิกแห่งหนึ่งในแม่สอดที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 นำตัวไปสถานที่กักกันของรัฐ และประสานให้กองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดไปพ่นยาที่บ้านเช่า ส่วนมากเป็นแรงงานรับจ้างตามร้านค้าและในตลาด ล่าสุด รพ.แม่สอดแจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 1 ราย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 อีก 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ.แม่สอด 30 ราย ส่วนมากมีอาการเล็กน้อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายธนากร กุปต์จิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยว่า ได้เสนอรัฐบาลและ ศบค. ขอให้มีการสั่งเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมซึ่งต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ และขยายเวลาการนั่งทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร้านค้าหรือสถานที่จัดงานจาก 23.00 น. เป็น 24.00 น. หรือ 01.00 น.ของวันใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, mco

-**สหรัฐฯ** บ.เมอร์คแอนโดโค เผยผลการทดสอบยามอลนูพิราเวียร์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริดจ์แบ็ค ไบโอ มีประสิทธิภาพในการลดจำนวนไวรัสอย่างรวดเร็ว ในการศึกษาระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19... WHO เตือนการแพร่ระบาดในบราซิลน่าเป็นห่วง อัตราผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มต่อเนื่อง มีโอกาสลุกลามไปทั่วภูมิภาค ด้าน นายไมค์ ไรอัน ผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉิน เตือนว่าการมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไม่ได้ทำให้การแพร่ระบาดหมดไป หากไม่ระมัดระวังการแพร่ระบาดระลอก 3 หรือ 4 อาจเกิดขึ้นได้...**ญี่ปุ่น** รายงานผู้มีอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังรับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ เป็นแพทย์ อายุ 30 ปี โดยไอรุนแรงภายใน 5 นาทีหลังรับวัคซีน หายใจเร็วขึ้นและมีอาการคัน แต่หลังจากได้รับยารักษาตามอาการก็ดีขึ้น

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

มทกรมกัญชงกัญชา 360 องศา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-ภก.สัญชัย จันทร์โต กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “การกำกับดูแลและการนำกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมายใหม่” ในงานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน ให้รายละเอียดการปลูกกัญชา กัญชง อย่างไรให้ถูกกฎหมาย ย้ำว่า อย.พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ด้านวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชากัญชง ได้นำผลิตภัณฑ์มาเปิดตัวเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งต่อความรู้ด้านการปลูก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ร่วมงานและวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปิดห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับอนุญาตใช้กัญชา กัญชง ภายใต้กฎหมายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งขึ้นชมประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาลดและแนะแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก จ.ยโสธร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ชั้นไผ่ใหญ่ และ รพ.สต.คำฮี ต.ชั้นไผ่ใหญ่ อ.เมืองยโสธร

ประเด็นข่าว

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ชั้นไต่ใหญ่ ยังเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 % อีกด้วย

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-อย. เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมให้ใช้ยาแอสไพรินโรยแผลเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น ไม่เป็นความจริง ยาแอสไพรินเป็นยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวด/ อักเสบ ไม่มีข้อบ่งใช้สำหรับใช้ภายนอกหรือรักษาแผลสด

การบริโภคน้ำตาลของคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandpus

-พ.สุพรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พบว่า คนไทยกินน้ำตาลถึงวันละ 25 ช้อนชา มากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา ต้มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเฉลี่ยกว่า 3 แก้ว ซึ่งเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่จำหน่ายในประเทศไทยพบมีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 9 – 19 กรัม/100 มิลลิลิตร ขณะที่ปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน 6 กรัม/100 มิลลิลิตร ทำให้ต้องมีการออกพ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายใต้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาล และในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะครบกำหนดเวลาที่ต้องปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานจากกระยะที่ 2 ไประยะที่ 3 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะพบทวนชะลอการปรับขึ้นภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงโควิด 19 โดยจะนำข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา

ราคายารพ.เอกชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-กรมการค้าภายใน ส่งหนังสือแจ้งรพ.เอกชน ส่งราคาซื้อ-ขาย ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เพิ่มอีก 100 รายการ ภายในสิ้นเดือนมี.ค. 2564 เน้นรายการในบัญชี UCEP นอกจากนี้ จะนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dit.go.th เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบราคาและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-สปสช.ขยายจองสิทธิฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ถึง 30 เม.ย. เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค. 2564